



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๕๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/ ๖๒๗๗

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ รวม ๗ ข่าว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวรณช สวยคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน
ประจำวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	กทม.ยกระดับ ๑๐๐% ติดตามสถานการณ์ โควิด-๑๙ ใกล้ชิด	matichon, siamrath, bangkokbiznews, tnnthailand, kaohoon, ryt๙, bit.ly, tnnthailand	<p>- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวภายหลังร่วมประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) ครั้งที่ ๑๐๑/๒๕๖๓ ว่า ได้สั่งการให้ทุกเขตเร่งรัดตรวจสอบโรงงาน สถานบริการ สถานประกอบการ ไซต์งานก่อสร้างในพื้นที่ที่มีแรงงานต่างด้าวทำงานอยู่ เพื่อตรวจคัดกรอง รวมทั้งหาข้อมูลแรงงานต่างด้าว ทั้งด้านจำนวนและความเสี่ยงสำหรับนำมาวางแผนการดำเนินงานควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-๑๙ นอกจากนี้ ได้กำชับให้ด่านสกัดการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้าพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่ง กทม. ร่วมกับ บช.น.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งขึ้น ให้เข้มงวดการตรวจยานพาหนะต่างๆ หากพบว่ามีแรงงานต่างด้าวโดยสารมาให้ดำเนินการตามขั้นตอนมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด ตลอดจนกำชับให้คณะทำงานประสานงานดูแลความสงบเรียบร้อย และสำนักงานเขตเข้มงวดการตรวจแนะนำสถานบริการ สถานประกอบการ และสถานที่ต่างๆ ให้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ที่ กทม.ได้ออกประกาศเมื่อวันที่ ๒๑ ธ.ค. ๖๓ อย่างเคร่งครัด ทั้งในด้านการรักษา ระยะห่าง บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หมั่นทำความสะอาดสม่ำเสมอ โดยเฉพาะการใช้แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ”</p> <p>- นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ขอให้หน่วยงานของ กทม.ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มข้น ๑๐๐% เหมือนที่เคยปฏิบัติในช่วงการแพร่ระบาดโรคโควิด-๑๙ ก่อนหน้านี้ และให้บุคลากรของ กทม.ที่คาดว่าจะกลุ่มเสี่ยง อาทิ ผู้มีที่พักอาศัยในจังหวัดสมุทรสาคร หรือผู้ที่เคยเดินทางไปจังหวัดสมุทรสาครตั้งแต่วันที่ ๑ ธ.ค. ๖๓ เป็นต้นมา เข้าสู่ระบบคัดกรอง BKK Covid-๑๙ ทุกคน เพื่อสำนักอนามัยจะเข้าไปตรวจคัดกรองอย่างละเอียดต่อไป รวมทั้ง ให้โรงพยาบาลในสังกัดและศูนย์บริการสาธารณสุขเตรียมพร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ยา เวชภัณฑ์ให้พร้อมรับมือกรณีเกิดการ</p>	<p>ด้านบวก</p> <p>- ขับเคลื่อนมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง</p> <p>- เฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสกรณีพบผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙</p> <p>- เตรียมความพร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ยา เวชภัณฑ์ ของโรงพยาบาลสังกัด กทม. และศูนย์บริการสาธารณสุข</p>	<p>- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างเข้มข้น และต่อเนื่อง และรณรงค์ขอความร่วมมือเจ้าของสถานประกอบการตรวจคัดกรองแรงงานต่างชาติ ทางเว็บไซต์ BkkCovid-๑๙ รวมถึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการและประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>แพร่ระบาดลูกกลมขยายวงกว้าง ให้สำนักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุขขอความร่วมมือประชาชนในชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ เฝ้าระวัง ตรวจสอบหากมีแรงงานต่างด้าวแปลกหน้าในชุมชน ให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- สำหรับการเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาล เพื่อรองรับการแพร่ระบาดนั้น ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลมีจำนวนเตียงสำหรับผู้ป่วยโควิด-๑๙ ทั้งสิ้น ๒,๕๒๖ เตียง ปัจจุบันมีเตียงว่าง จำนวน ๒,๓๓๗ เตียง โดยส่วนของ กทม. มีการสำรองเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด-๑๙ จำนวน ๘๘ เตียง และสามารถขยายเพิ่มเติมรองรับได้อีกประมาณ ๔๐๐ เตียง นอกจากนี้ โรงพยาบาลในสังกัด กทม.ยังได้ลดจำนวนผู้ป่วยในโรงพยาบาล เพื่อลดความหนาแน่น เช่น การให้บริการระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine) การให้บริการเจาะเลือดผู้ป่วยถึงบ้าน (Mobile lab) หรือขยายระยะเวลาการนัดหมาย รวมทั้งการจัดส่งยาแก่ผู้รับบริการผ่านช่องทางต่างๆ</p>		
๒	จัด จนท. ๘๐ ทีม สุ่มค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ เชียงรุก	matichon, mgronline, banmuang, businesstoday, bit.ly, kaohoon, youtube.com, facebook.com	<p>- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า กทม.ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดเจ้าหน้าที่ ๘๐ ทีม สุ่มตรวจเพื่อค้นหาผู้ที่ยังติดเชื้อโควิด-๑๙ เชิงรุก ในแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในตลาดทั่วกรุงเทพฯ ๔๗๒ แห่ง ซึ่งจะทยอยตรวจให้ครบทุกแห่งภายใน ๑ สัปดาห์ พร้อมกันนี้ สำนักงานเขตต่างๆ ได้ร่วมกับผู้ค้าในตลาด ล้างทำความสะอาดตลาด หม่าเชื้อ และกวดขันให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวดด้วย นอกจากนี้ ยังมีการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อในแคมป์คนงานก่อสร้าง ด้วยระบบคัดกรอง BKK COVID-๑๙ แบบเร่งด่วนให้ครบ ๑๐๐% เพื่อสำรวจความเสี่ยงจากการสัมผัส เกี่ยวข้องหรือเข้าไปในสถานที่เสี่ยงการแพร่ระบาดในแรงงานต่างด้าว รวมถึงกำชับให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด ส่วนมาตรการอื่นๆ เช่น การตั้งด่านตรวจ และการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ ยังคงทำอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง และหากพื้นที่ใดพบผู้ติดเชื้อ กทม.โดยสำนักอนามัย จะเข้าไปทำการสืบสวนโรคค้นหาความเสี่ยงและทำความสะอาด ฉีดฆ่าเชื้อโดยรอบบริเวณทันที</p>	<p>ด้านบวก</p> <p>- ตรวจสอบมาตรการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-๑๙ ในตลาดในพื้นที่กรุงเทพฯ และการตรวจคัดกรองในกลุ่มเสี่ยง</p> <p>- ตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อในแคมป์คนงานก่อสร้างด้วยระบบคัดกรอง BKK COVID-๑๙ แบบเร่งด่วนให้ครบ ๑๐๐%</p> <p>- มาตรการเชิงรุกในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-๑๙ ระลอกใหม่</p>	<p>- สำนักอนามัย สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การตรวจมาตรการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-๑๙ รวมทั้งการตรวจหาเชื้อในกลุ่มแรงงานต่างด้าวในตลาดต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และแคมป์คนงานก่อสร้าง เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชน</p>
๓	ยกเขตราชเทวี-พญาไท เป็นย่าน	แนวหน้า, ข่าวดสด, khaosod,	<p>- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวถึงการเตรียมการยกผังแผนพัฒนาเขตส่งเสริมสุขภาพตามเจตนารมณ์กฎบัตรสุขภาพกรุงเทพมหานคร ว่า</p>	<p>ด้านบวก</p> <p>- กำหนดพัฒนาเขตส่งเสริม</p>	<p>- สำนักอนามัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงาน</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
.	สุขภาพ	naewna	<p>กทม.ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน กำหนดพัฒนาเขตส่งเสริมสุขภาพตามเจตนารมณ์กฎบัตรสุขภาพกรุงเทพมหานคร โดยนำร่องพื้นที่เขตราชเทวีและเขตพญาไท บนพื้นที่ ๙.๓๔ ตร.กม. เป็นย่านสุขภาพตัวอย่างที่บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในการพัฒนาระดับสมรรถนะและศักยภาพในพื้นที่ เพื่อเป็นย่านพัฒนาตัวอย่างในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจ โดยระดมทรัพยากรและความเชี่ยวชาญของภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชน สร้างองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพแก่สาธารณะ ประกาศพื้นที่ "ศูนย์กลางการส่งเสริมสุขภาพระดับประเทศ" สำหรับการเตรียมการวางแผนการพัฒนาเขตส่งเสริมสุขภาพราชเทวี-พญาไท ให้เป็นต้นแบบของ กทม.และของประเทศที่พัฒนาด้านสุขภาพไปพร้อมกับการพัฒนาทางกายภาพ โดยร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนา ซึ่งในปี ๖๔ จะดำเนินงานใน ๔ ด้าน ประกอบด้วย (๑) การประกาศเขตอาหารปลอดภัยเป็นพื้นที่ต้นแบบ (๒) การประกาศพื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่น PM๒.๕ ของอาคารบางแห่งในพื้นที่ (๓) การพัฒนาเขตส่งเสริมสุขภาพเป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และ (๔) การปรับปรุงพื้นที่ด้านกายภาพและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้เขตราชเทวีพญาไทเป็นย่านสุขภาพ ประกอบด้วย การออกแบบปรับปรุงทางเดินและทางลาดมาตรฐาน ชุมชนซอยอารีย์ ออกแบบปรับปรุงพื้นที่กายภาพ ถ.ราชวิถี ถ.พระรามหก และ ถ.โยธี ออกแบบปรับปรุงระบบการระบายน้ำ ออกแบบพื้นที่ต้นไม้ใหญ่ และทรงพุ่มไม้ใหญ่ ออกแบบป้ายรถขนส่งมวลชน และการพัฒนาการเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ</p>	<p>สุขภาพตามเจตนารมณ์กฎบัตรสุขภาพกรุงเทพมหานคร นำร่องพื้นที่เขตราชเทวีและเขตพญาไท เป็นย่านสุขภาพตัวอย่าง</p>	<p>ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าการขับเคลื่อนความร่วมมือเพื่อกำหนดพัฒนาเขตส่งเสริมสุขภาพตามเจตนารมณ์กฎบัตรสุขภาพกรุงเทพมหานคร โดยนำร่องพื้นที่เขตราชเทวีและเขตพญาไท เป็นย่านสุขภาพตัวอย่าง</p>
๔	บูรณาการความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ	ข้าวสาด, khaosod, matichon	<p>- พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รพ.กทม. กล่าวภายหลังลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) ระหว่าง กทม.และ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เรื่อง การพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยอย่างเท่าเทียมสูงสุด ว่า การลงนามครั้งนี้เป็นการตกลงที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลการรักษาของผู้ป่วยระหว่างสังกัดหน่วยงาน เช่น ผู้ป่วยเคยมีประวัติในการรักษาที่โรงพยาบาลในสังกัด กทม.แต่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเข้ารับการ</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) ระหว่าง กทม.และ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เรื่อง การพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่</p>	<p>- สำนักงานแพทย์ และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กทม. และกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการรักษาของผู้ป่วยระหว่าง</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>รักษาในโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ ซึ่งโดยปกติแล้วจะไม่มีข้อมูลการรักษาของผู้ป่วยต่างสังกัดหน่วยงานกัน แต่ในปี ๖๔ เป็นต้นไป แพทย์ที่ทำการรักษาจะสามารถดึงข้อมูลการรักษาจากโรงพยาบาลเดิมที่ผู้ป่วยเคยรักษาได้ ซึ่งการจะแลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยก่อน โดย กทม.เชื่อว่าผู้ป่วยจะสามารถเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการยินยอมให้โรงพยาบาลเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการรักษาที่ต่อเนื่อง รวดเร็ว มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน</p>	<p>ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยอย่างเท่าเทียมสูงสุด</p>	<p>สังกัดหน่วยงาน เริ่มดำเนินการปี ๒๕๖๔ เป็นต้นไป</p>
๕	เปิดการจราจรสะพานข้ามแยก ณ ระนอง	js๑๐๐, fm๙๑๖kk	<p>- นายศักดิ์ชัย บุญมา รพว.กทม. กล่าวหลังเปิดการจราจรสะพานข้ามแยก ณ ระนอง ช่วงบริเวณสะพานเลี้ยวขวาจาก ถ.พระราม ๓ ข้ามแยก ณ ระนอง โนนแนว ถ.รัชดาภิเษก มุ่งหน้า ถ.สุนทรโกษา ความกว้าง ๒ ช่องจราจร ทิศทางเดียว ความยาว ๖๐๐ ม. โดยเปิดให้ใช้งานเป็นการชั่วคราวในระหว่างเวลา ๐๕.๐๐ - ๒๓.๐๐ น. เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรในพื้นที่ดังกล่าวว่า กทม.โดยสำนักการโยธา (สนย.) ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก ณ ระนอง เพื่อแก้ไขปัญหาจุดตัดบริเวณทางแยก และเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายถนนรองรับการจราจร ถ.วงแหวนรัชดาภิเษก และ ถ.สายหลักต่อเนื่อง ถ.พระราม ๓ โดยดำเนินการก่อสร้างสะพานยกระดับ ๔ ช่องจราจร ๒ ทิศทาง ความยาว ๑,๙๕๐ ม. ความกว้าง ๑๗.๔๐ ม. เริ่มจากบริเวณโรงเรียนนนทรีวิทยา ถ.พระรามที่ ๓ เป็นการก่อสร้างทางยกระดับข้ามแยก ณ ระนอง เชื่อมต่อกับทางยกระดับข้ามทางแยก ถ.พระราม ๔ ที่มีอยู่เดิม พร้อมทั้งก่อสร้างสะพานข้าม ถ.เชื้อเพลิง ๒ ช่องจราจร ๒ ทิศทาง ความยาว ๕๕๐ ม. เพื่อทดแทนสะพานเดิมที่ต้องทุบทิ้ง และก่อสร้างสะพานเลี้ยวขวาจาก ถ.พระราม ๓ ข้ามแยก ณ ระนอง โนนแนว ถ.รัชดาภิเษก - สุนทรโกษา ๒ ช่องจราจร ทิศทางเดียว ความยาว ๖๐๐ ม. ซึ่งได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ และได้เปิดการจราจรให้ประชาชนสามารถใช้งานเป็นการชั่วคราวตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ สนย.ติดตามโครงการอย่างต่อเนื่อง หากโครงการก่อสร้างช่วงใดก่อสร้างแล้วเสร็จก่อนก็ให้เร่งเปิดการจราจรเป็นการชั่วคราวเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรให้ได้มากที่สุด พร้อมทั้งประสานกับผู้รับจ้างกำหนดแผนการ</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายถนนรองรับการจราจรถนนวงแหวนรัชดาภิเษก และถนนสายหลักต่อเนื่องถนนพระราม ๓ ด้วยโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก ณ ระนอง - ดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพฯ ยุทธศาสตร์ “มหานครสีเขียว สะดวกสบาย” มีเป้าหมายให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ เดินทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด 	<p>- สำนักการโยธา และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการก่อสร้างสะพานข้ามแยก ณ ระนอง ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ เพื่อวางแผนในการเดินทาง ลดผลกระทบด้านการจราจร</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>ทำงานให้เป็นระบบ เพื่อให้การก่อสร้างคืบหน้าตามแผนงานที่วางไว้ พร้อมทั้งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนรับทราบถึงโครงการก่อสร้างดังกล่าว และขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทางในระหว่างการก่อสร้าง นอกจากนี้ ได้กำชับผู้รับจ้างให้คำนึงถึงความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้าง หมั่นตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายหรือก่อให้เกิดอุปสรรคต่อประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน รวมถึงให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันฝุ่นละอองในระหว่างการก่อสร้างสะพานข้ามแยก เพื่อป้องกันและลดปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ</p>		
๖	พัฒนางานสำหรับข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานเทศกิจ	ข่าวสด	<p>- นายสกลธี ภัททิยกุล รพช.พม. กล่าวภายหลังเปิดโครงการอบรมการพัฒนาข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานเทศกิจว่า ปัจจุบันภารกิจงานในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจ มีความหลากหลายและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นภารกิจการควบคุมและบังคับการตามกฎหมาย การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจราจรให้มีความคล่องตัวและความปลอดภัย รวมถึงการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหาร ดังนั้น ต้องมีความรู้และความเข้าใจในรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ภารกิจที่ได้รับมอบหมายและการสั่งการจากผู้บริหารประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานเทศกิจ กทม.</p>	<p>- สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมการพัฒนาข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานเทศกิจ เพื่อให้ภารกิจที่ได้รับมอบหมายและการสั่งการจากผู้บริหาร ประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด</p>
๗	กทม.รับมอบรางวัล ๒๐๒๐ E-Visionary Award จากสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าโลก	แนวหน้า, naewna	<p>- นายวิรัตน์ มั่นสนธิวงศ์ ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อม (สสล.) กทม. กล่าวว่า ได้เป็นผู้แทน กทม.ในการรับมอบรางวัล ๒๐๒๐ E-Visionary Award จากสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าโลก โดยมี นายกฤษฎา อุตตโมทย์ นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) เป็นผู้แทนส่งมอบรางวัลดังกล่าว ซึ่งสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ได้เสนอ กทม.เข้าร่วมการคัดเลือกเป็นเมืองต้นแบบที่ส่งเสริมการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) เพื่อรับรางวัล ๒๐๒๐ E-Visionary Award ครั้งที่ ๓๓ จากสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าโลก โดย กทม.เป็น ๑ ใน ๓ เมืองของโลกที่ได้รับรางวัลดังกล่าว พร้อมนำคณะผู้บริหาร EVAT ได้แก่ รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ อุปนายกสมาคมฝ่ายส่งเสริมการวิจัย, นายสรรเพชญ์ ตั้งเสาวภาคย์</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าโลก มอบรางวัลในโอกาสที่ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ได้เสนอ กทม.เข้าร่วมการคัดเลือกเป็นเมืองต้นแบบที่ส่งเสริมการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) จากสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าโลก</p>	<p>- สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การรับมอบรางวัล ๒๐๒๐ E-Visionary Award จากสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าโลก ในโอกาสที่ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ได้เสนอ กทม.เข้าร่วมการคัดเลือกเป็นเมืองต้นแบบที่ส่งเสริม</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
.			อุปนายกสมาคมฯ ฝ่ายอุตสาหกรรม และ น.ส.ธมลวรรณ ชลประทีน ประธานคณะทำงานประชาสัมพันธ์และรณรงค์การใช้ ร่วมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากสำนักสิ่งแวดล้อม ร่วมหารือแนวทางการลดมลพิษทางอากาศด้วยการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า		การสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) จากสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าโลก และการขับเคลื่อนแนวทางลดมลพิษทางอากาศด้วยการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพฯ

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์